

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo”

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo”; Công văn số 551/BCA-BCĐTKĐA ngày 10/3/2011 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo”; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I- MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ QUAN ĐIỂM TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO

1. Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo:

- Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn cho nhân dân, các hoạt động kinh tế biển, đảo và thực hiện có hiệu quả Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, trong đó lực lượng Công an, Quân đội đóng vai trò nòng cốt.

- Phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biển, đảo phải gắn liền với bảo đảm an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân với phương châm “phòng ngừa, giữ vững bền trong là chính”, lấy việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, làm cơ sở cho việc đảm bảo an ninh, trật tự; kết hợp giữa vận động quần chúng tham gia vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự với việc tăng cường vai trò và hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp.

- Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo phải tuân thủ pháp luật Việt Nam ký kết hoặc tham gia, đáp ứng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, gắn liền với việc thực hiện chủ quyền trên biển của Việt Nam.

2. Mục tiêu, yêu cầu:

- Tập trung xây dựng khu vực biển, đảo thành phố phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhiệm vụ đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, khai thác bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển theo Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

- Tăng cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thể trận an ninh nhân dân kết hợp với thể trận quốc phòng toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, các lực lượng dân sự khác để giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn cho nhân dân, phục vụ có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế.

II- NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1. Nội dung:

- Tham mưu Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành phố hoàn thiện các chủ trương, chính sách, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, đảo gắn chặt với đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về an ninh trật tự.

- Triển khai hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an tại khu vực biên giới biển, đảo gắn liền với các hoạt động kinh tế, văn hoá, môi trường biển, đảo. Tăng cường triển khai các biện pháp nắm, nghiên cứu dự báo tình hình an ninh, trật tự, nhất là âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm. Tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, đối sách, đảm bảo chủ quyền, lãnh hải, lợi ích quốc gia và an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế biển, đảo.

- Kiện toàn hệ thống tổ chức và trang bị phương tiện của các đơn vị Công an trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự vùng biển, đảo để lực lượng này đủ sức đảm đương nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

- Đổi mới công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, tổ chức, công dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với tình hình mới. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng ngư dân và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đủ mạnh làm cơ sở cho việc bảo vệ chủ quyền và an ninh, trật tự.

- Hoàn thiện các quy chế, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, nhất là giữa Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân, Cảnh sát biển vùng I, Hải đoàn 38 Biên phòng với Công an thành phố và các đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn cho nhân dân và các doanh nghiệp hoạt động kinh tế biển, sẵn sàng phối hợp đối phó với các tình huống xung đột xảy ra trên biển; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng Đồn Công an Đình Vũ; đổi mới tổ chức và tăng cường lực lượng, phương tiện cho Công an các đơn vị khu vực biên giới biển, đảo.

2. Các giải pháp:

2.1. Huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế biển thành phố Hải Phòng đến năm 2015- 2020:

Giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển và hải đảo; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; lấy phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân làm nền tảng, sức mạnh và điều kiện cơ bản để giữ vững an ninh, trật tự của thành phố.

Thực hiện có hiệu quả công tác điều tra cơ bản các địa bàn tuyến ven biển, trên biển, đảo, các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh tế biển (cảng, dịch vụ hàng hải, vận tải biển, thủy sản, công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển, du lịch biển...) để làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề xuất các chủ trương, chính sách trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân dân và các lực lượng dân sự hoạt động phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng ở vùng biển, đảo Bạch Long Vỹ, Cát Bà, Long Châu, có chính sách ưu đãi đặc biệt cho các hộ dân tự nguyện định cư lâu dài và các hoạt động khai thác thủy sản xa bờ, kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với triển khai thực hiện thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

2.2. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định giữ vững an ninh, trật tự:

Củng cố, kiện toàn, nâng cao sức chiến đấu, hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo, quản lý của các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn bó với nhân dân. Trước mắt tập trung củng cố hệ thống chính trị ở những nơi yếu kém, những địa bàn khó khăn.

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ và phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị hoạt động kinh tế trong bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biển, đảo.

Có chính sách cụ thể tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hợp lý cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở ở các huyện: Cát Hải, Bạch Long Vỹ, các xã, thị trấn để hệ thống chính quyền cơ sở đủ năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Củng cố lực lượng dân quân tự vệ, công an các xã, thị trấn vững mạnh toàn diện bảo đảm cho phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự khu vực biển, đảo:

Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên từng lĩnh vực, địa bàn khu vực biên giới biển, trên biển, đảo.

Nâng cao năng lực cho các chủ thể trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; các chủ thể trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành chức năng, nhất là phối hợp giữa Công an thành phố với các Bộ Chỉ huy: Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát biển vùng I, Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân, Hải đoàn 38 Biên phòng, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cả trên đất liền, trên biển, đảo trong đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, phòng chống tai nạn, thương tích, thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường.

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, đối với các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) ở khu vực biển, đảo, khắc phục

kịp thời những sơ hở thiếu sót, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng gây phương hại đến an ninh trật tự.

Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cư trú, quản lý phương tiện vận tải và trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, quản lý phương tiện hành nghề trên vùng biển Hải Phòng, đường thủy nội địa, vùng biển cảng, quản lý người nước ngoài... trên các địa bàn khu vực biển, đảo.

Chủ động xây dựng, tổ chức diễn tập và triển khai các phương án bảo vệ và giải quyết những tình huống phức tạp về an ninh, trật tự trên từng địa bàn, mục tiêu ở khu vực biển, đảo.

2.4. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức về nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở vùng biển, đảo:

Quán triệt, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm trong bảo vệ an ninh, trật tự của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh tế biển, đảo; nhất là xác định rõ trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ và nhân dân, nhất là ngư dân về các quy định của pháp luật Việt Nam, luật pháp của các nước trong khu vực liên quan đến vùng biển của mỗi nước, vùng chồng lấn của nước ta với các nước để nâng cao nhận thức, kiến thức của cán bộ và nhân dân, nhất là ngư dân về việc xây dựng và phát triển kinh tế biển phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biển; trang bị kiến thức cần thiết để mọi người, nhất là ngư dân trên biển có khả năng tự xử lý được các tình huống phức tạp xảy ra để vẫn chủ động bảo vệ an toàn cho mình, đồng thời góp phần thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biển, đảo.

Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc vùng biển, đảo, nhất là phong trào tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự tại các huyện đảo, các đội tàu đánh cá xa bờ, các công ty dịch vụ, vận tải, kinh tế biển, các khu vực tập trung các hoạt động kinh tế quan trọng như nuôi trồng thủy sản...

Kết hợp chặt chẽ việc chăm lo sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân với quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nội bộ nhân dân, nhất là các tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, khu vực nuôi trồng thủy sản... ở địa bàn ven biển, hải đảo. Huy động và hướng dẫn quần chúng tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, xây dựng nếp sống văn hoá, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

2.5. Tăng cường đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm:

Đổi mới và chủ động công tác nắm tình hình, nhất là nắm tình hình từ xa, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý tốt các vấn đề, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự nảy sinh trên từng địa bàn. Bổ sung công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với hoạt động tình báo, gián điệp, nhất là nội gián và công tác bảo vệ bí mật nhà nước liên quan đến biển, đảo.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em. Tập trung giải quyết các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp tài sản trên biển... bảo vệ an toàn tài sản và lợi ích nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện các hiệp định tương trợ tư pháp, phòng, chống tội phạm với các nước trong khu vực, nhất là Hiệp định về dẫn độ tội phạm; phòng, chống buôn lậu; phòng, chống cướp biển; phòng, chống buôn bán ma túy... Tăng cường công tác hợp tác quốc tế giữa Công an Hải Phòng- Việt Nam với Công an các tỉnh của các nước liên quan trên Biển Đông trong phối hợp giải quyết tình hình an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an.

2.6. Xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng vững mạnh, toàn diện đủ sức đảm đương nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn biển, đảo trong tình hình mới:

Tăng cường biên chế, rà soát điều chỉnh tổ chức, bố trí lực lượng các phòng nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Tình báo, Công an các quận, huyện khu vực biên giới biển, đảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời tham gia phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, phòng, chống thiên tai, tai nạn, tìm kiếm cứu nạn.

Nghiên cứu đổi mới chính sách ổn định phù hợp đối với cán bộ công an trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự vùng biển, hải đảo, nhất là ở huyện đảo Bạch Long Vỹ.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an thành phố:

Chủ trì tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và chỉ đạo các lực lượng Công an Hải Phòng thực hiện nội dung Đề án, Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Chủ trì xây dựng thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện 02 dự án: “Đổi mới tổ chức và tăng cường lực lượng cho Công an các đơn vị, địa phương khu vực biên giới biển, đảo”; “Tăng cường trang bị phương tiện cho lực lượng Công an các quận, huyện khu vực biên giới biển, hải đảo nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo” theo sự chỉ đạo của Bộ Công an và theo đúng quy định hiện hành.

Chủ trì công tác phòng, chống các loại tội phạm ở địa bàn ven biển và trên các đảo có dân cư sinh sống. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện khu vực biên giới biển, đảo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong đó có đảm bảo an ninh, trật tự vùng biển, đảo. Chỉ đạo Công an các địa phương ven biển, đảo xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Tham gia thẩm định một số đề án, dự án phát triển kinh tế- xã hội thuộc khu vực biển, đảo.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân, Cảnh sát biển vùng I, Hải đoàn 38 Biên phòng, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên vùng biển, đảo của thành phố, các quận, huyện khu vực biên giới biển, đảo, cảng.

2. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố:

Chỉ đạo các lực lượng liên quan thuộc các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên biển, đảo trong phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm được phân công.

Chủ trì công tác phòng, chống các loại tội phạm trên biển, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí để cướp trên biển; phối hợp với các nước liên quan trong phòng chống cướp biển, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ và nhân dân, nhất là ngư dân về các quy định của pháp luật Việt Nam, luật pháp của các nước trong khu vực liên quan đến vùng biển của mỗi nước, vùng chồng lấn của nước ta với các nước để nâng cao nhận thức, kiến thức của cán bộ và nhân dân, nhất là ngư dân về việc xây dựng và phát triển kinh tế biển phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biển.

Tăng cường vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc vùng biển, đảo, nhất là phong trào tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự tại các huyện đảo, các đội tàu đánh cá xa bờ, các công ty dịch vụ, vận tải, kinh tế biển, các khu vực tập trung các hoạt động kinh tế quan trọng như nuôi trồng thủy sản...

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, đề xuất các chính sách hỗ trợ nhân dân ra sinh sống, làm ăn trên đảo Bạch Long Vĩ và vùng ven biển trọng yếu về an ninh, quốc phòng, hình thành lực lượng tại chỗ trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên biển, đảo.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ biển vững mạnh.

4. Sở Ngoại vụ:

Chủ trì, căn cứ chỉ đạo của Bộ Ngoại giao xây dựng phương án đấu tranh ngoại giao, pháp lý, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo thành phố theo luật pháp quốc tế và công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển; phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu, đề xuất các cơ chế về đàm phán xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp với các nước liên quan trong Biển Đông về phòng, chống các loại tội phạm, xử lý các vấn đề liên quan đảm bảo an ninh, trật tự trên vùng biển Hải Phòng.

Tăng cường trao đổi, phối hợp với các bên liên quan nước ngoài trong giải quyết, xử lý tranh chấp và bảo vệ quyền lợi của tổ chức, công dân Việt Nam trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường sinh thái biển gắn với yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trên biển, đảo.

Tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện các chính sách quản lý tài nguyên, môi trường biển, là cơ sở pháp lý trong việc quản lý toàn diện và thống nhất về biển và hải đảo gắn với yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự vùng biển, hải đảo và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

6. Sở Giao thông vận tải:

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng triển khai thực hiện Quyết định số 11/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 và Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

7. Sở Nội vụ:

Chủ trì nghiên cứu, đề xuất Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố các yêu cầu đặc thù cho cán bộ làm nhiệm vụ ở các xã, huyện ven biển, hải đảo trong tình hình mới để bổ sung Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan đảm bảo kinh phí phục vụ thực hiện Kế hoạch “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo”.

10. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo nghiên cứu và triển khai các đề án và phát triển hệ thống thông tin liên lạc trên biển phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ an ninh, trật tự biển, đảo.

11. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho các công ty du lịch và hướng dẫn viên du lịch vùng biển, đảo về trách nhiệm phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự các tuyến du lịch trên biển, đảo.

12. Sở Tư pháp:

Phối hợp với Công an thành phố rà soát để sửa đổi, bổ sung và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân dân và các động kinh tế biển, đảo cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội trong điều kiện mới và phù hợp với luật pháp quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là ngư dân nắm chắc luật pháp Việt Nam, các hiệp định Việt Nam đã ký kết, tham gia.

13. Ủy ban nhân dân các quận, huyện khu vực biên giới biển, đảo:

Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự trên biển, đảo của địa phương.

Cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ, trang bị phương tiện cho công an cơ sở ven biển, đảo.

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các kế hoạch đưa nhân dân ra định cư và khai thác hải sản ở các khu vực ven

biển và đảo Bạch Long Vỹ. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng và các sở, ngành xây dựng các khu quốc phòng-kinh tế tại các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cát Bà, Cát Hải với các mô hình kết hợp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, nuôi trồng hải sản, đánh bắt xa bờ, du lịch sinh thái với đảm bảo an ninh, quốc phòng khu vực biển, đảo. Tiến hành khảo sát, thăm dò các đảo hiện chưa có hoặc có ít người dân sinh sống, có kế hoạch bố trí lực lượng ra quản lý, bảo vệ.

Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất mô hình tổ chức hành chính phù hợp để tăng cường chất lượng chính quyền xã, huyện ven biển, hải đảo đảm bảo đủ khả năng chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo chủ quyền, an ninh, trật tự vùng biển, hải đảo.

Các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện ven biển, đảo có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện nội dung Đề án, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.

14. Thành lập Ban Chỉ đạo thành phố:

Để thực hiện Đề án của Chính phủ, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo, trong đó:

- Đồng chí Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban;

- Đồng chí Giám đốc Công an thành phố làm Phó trưởng ban Thường trực;

- Các thành viên gồm: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Nội vụ, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Cát Hải, Bạch Long Vỹ.

Giao Công an thành phố làm đầu mối thường trực liên lạc, báo cáo với Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án - Bộ Công an.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ban, ngành địa phương triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ, định kỳ hàng quý báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Công an thành phố) về tiến độ thực hiện để tổng hợp báo cáo Bộ Công an, Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Bộ Công an;
- TTU, TTHĐNDTP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, PVP NVB;
- Phòng: NC, TH;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

Dương Anh Điền